

## BÀI HỌC 5

## ĐỨC CHÚA GIÊ-SU ĐANG LÀM GÌ TRÊN THIÊN ĐÀNG?

**CÂU GỐC:** “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jê-sus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống” (Phi-líp 1:9, 10).

**ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY:** *Rô-ma 8:3; Giăng 1:29; Khải huyền 5:12; Hê-bơ-rơ 7:1-28; Hê-bơ-rơ 9:11-15.*

Sách Hê-bơ-rơ nói về chức vụ của Đức Chúa Giê-su nơi đền thánh của Đức Chúa Trời. “Trong nơi thánh mà Đức Chúa Jê-sus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời” (Hê-bơ-rơ 6:20). Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Giê-su là Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Ngài trở thành Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta sau khi Ngài hoàn tất công việc của Ngài nơi thế gian (đọc Hê-bơ-rơ 10:12).

Tuần này chúng ta sẽ học về chức vụ Tế lễ Thượng phẩm của Đức Chúa Giê-su cho chúng ta. Chúng ta sẽ nghiên cứu để thấy Ngài giúp dân Ngài chuẩn bị thế nào cho thời kỳ cuối cùng.

Đức Chúa Giê-su đang làm gì cho chúng ta nơi đền thánh trên thiên đàng? Và tại sao hiểu được chức vụ và phận sự của Chúa rất là quan trọng cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng?

## MÓN QUÀ QUÍ BÁU NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO NHÂN LOẠI

Chúng ta phải học về sự chết của Đức Chúa Giê-su. Sự chết của Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu được và chuẩn bị cho sự tái lâm của Ngài. Thập Tự Giá là nơi Chúa phải chịu tử hình và sự sống lại trong chiến thắng của Ngài là nền tảng cho đức tin của chúng ta.

**Đọc Rô-ma 8:3; 1 Ti-mô-thê 1:17; 1 Ti-mô-thê 6:16; 1 Cô-rinh-tô 15:33. Tại sao Đức Chúa Trời phải sai con Ngài đến thế gian để chết?**

---

Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian vì tội lỗi chúng ta và Đức Chúa Giê-su phải chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Giê-su phải xuống thế gian và phải chiến thắng tội lỗi trong cùng hình thể như con người. Nghĩa là Ngài đã phải trở thành như chúng ta để cứu chúng ta. Nếu vẫn ở trong thể dạng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su không thể chết được, vì vậy Ngài cần phải sinh ra trong cùng dạng thể như loài người. Thân thể con người mới có thể chết được. Chúa phải làm mọi điều ấy để chiến thắng tội lỗi cho chúng ta.

Tuy là thánh, Đức Chúa Giê-su vẫn là Đức Chúa Trời dấu sau khi Ngài “đã sinh như con người” (Phi-líp 2:7,8). “Ngài đã làm cho mình trống không, Mặc lấy hình thể của một nô lệ, Trở nên giống như loài người, Được thấy trong hình dáng như một người. Ngài tự hạ mình xuống, Vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự.”

Làm sao phần Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời không chết trên thập tự giá mà chỉ có phần Đức Chúa Giê-su là con người chết mà thôi? Chúng ta không có câu trả lời vì đó là một sự huyền nhiệm mà chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được. Chúng ta chỉ biết một điều kỳ diệu, ấy là trong khi Ngài sống như người phàm, Đức Chúa Giê-su không bao giờ dùng thần quyền của mình là Đức Chúa Trời để thi hành chức vụ của mình.

**Đọc Lu-ca 9:22. Câu này cho chúng ta biết tại sao Đức Chúa Giê-su đã chết cho chúng ta?**

---

Đức Chúa Giê-su đã được ra đời để phải chết. Sự chết của Ngài vì chúng ta đến từ một tình yêu vô bờ bến, không tình yêu nào sánh bằng. Thiên đàng cũng không tìm được điều gì cao quý hơn tình yêu ấy. Cho đến bây giờ, không ai có thể hiểu được tình yêu ấy của Đức Chúa Giê-su dành cho nhân loại.

**Thập tự giá cho chúng ta ý thức thế nào rằng việc làm của chúng ta, bởi công sức của chúng ta, cũng chẳng bao giờ đủ để cứu chính chúng ta?**

## CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

**Đọc Giăng 1:29; Khải huyền 5:12; và Khải huyền 13:8. Chữ tượng hình nào chúng ta thấy trong các câu này. Tại sao chữ này giúp chúng ta hiểu được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời?**

---



---



---

Giăng Báp-tít đã gọi Đức Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Danh xưng này chỉ về đền thánh của người Hê-bơ-rơ. Đền thánh Hê-bơ-rơ là nơi mà người ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời kỳ Cựu Ước. Các sách phúc âm nói về Đức Chúa Giê-su và thế nào Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Sách Hê-bơ-rơ nói về chức vụ của Đức Chúa Giê-su là Thầy Tế lễ Thượng phẩm (Hê-bơ-rơ 1:3). Đức Chúa Giê-su làm chức vụ Tế lễ Thượng phẩm để cầu thay cho chúng ta. Chúa nhận lãnh chức vụ này sau khi Ngài chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Đức Chúa Giê-su chính là Chiên Con đã chết thay cho tội lỗi của loài người. Sau khi Chúa phục sinh, Ngài đã về trời và bước vào trong nơi chí thánh trên trời.

**Đọc Hê-bơ-rơ 7:1-28. Các câu này nói gì về Đức Chúa Giê-su?**

---



---



---

Các câu này trong sách Hê-bơ-rơ rất sâu sắc và hàm nhiều ý nghĩa. Các câu này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su cao trọng hơn hết thầy các thầy tế lễ của giòng dõi A-rôn, là những người đã làm việc trong đền thánh dưới thế. Bây giờ chúng ta có Đức Chúa Giê-su là thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta trong Đền Thánh trên trời.

## ĐỨC CHÚA GIÊ-SU, ĐANG ĐANG LÀM MỌI ĐIỀU CHO CHÚNG TA Ở THIÊN ĐÀNG

**Đọc Hê-bơ-rơ 7:24-27 và Hê-bơ-rơ 8:6. Chân lý nào chúng ta tìm thấy trong các câu này? Niềm hy vọng nào chúng ta có được qua chân lý ấy?**

---

Là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta, Đức Chúa Giê-su đang cầu thay cho chúng ta. Chỉ có mình Ngài trong vai trò này mới hoàn toàn cứu giúp chúng ta vì Ngài đang làm những phận sự mà không một lãnh tụ tôn giáo hay mục sư hoặc linh mục nào có thể làm được: (1) Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Đức Chúa Giê-su có quyền tha tội cho chúng ta. (2) Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm đời đời của chúng ta. Đức Chúa Giê-su làm công việc của Ngài cũng bằng tình yêu và lòng thương cảm mà Ngài đã làm, chữa lành kẻ bệnh, an ủi người khổ đau, như khi Ngài còn ở trần thế. (3) Đức Chúa Giê-su cũng là con người. (4) Nhưng Ngài đã được sinh ra vô tội, và Ngài không bao giờ phạm tội. (5) Là Đấng chưa từng phạm tội nhưng Ngài đã chết thay cho tội lỗi của mỗi con người. (6) Chỉ một mình Đức Chúa Giê-su, là Thiên Chúa hóa thân làm người, mới có thể cầu thay cho con người nơi đền thánh của thiên đàng.

**Đọc Hê-bơ-rơ 9:11-15. Các câu này cho chúng ta thấy sự chết của Ngài đã làm gì cho chúng ta điều gì? Việc làm của Đức Chúa Giê-su nơi đền thánh của thiên đàng lúc này còn mang điều gì đến cho chúng ta?**

---

Câu 12 nói rằng Đức Chúa Giê-su đã chuộc tội cho chúng ta. Theo văn ngữ của bản bằng tiếng Gờ-réc, thì chữ này “phóng thích” còn có nghĩa là “đã trả giá chuộc”, cùng một từ mà Lu-ca 1:67, 68 đã dùng, “Bấy giờ, Xa-cha-ri được đầy đầy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng: ‘Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài.’” Hê-bơ-rơ 9:12 cho chúng ta thấy chính Đức Chúa Giê-su phải đổ huyết (chết) mới đủ trả giá chuộc chúng ta. Sự chết của Ngài là món quà Chúa đã cho không, và chúng ta chẳng có gì trả nổi, đặng cứu chuộc loài người. Nhưng chỉ những ai chấp nhận món quà ấy thì mới có được sự cứu rỗi ấy.

**Đức Chúa Giê-su chỉ có thể làm phận sự cầu thay của Ngài cho chúng ta nơi đền thánh sau khi Ngài đã “chuộc và phóng thích” chúng ta. Hai sự thật này cho chúng ta niềm hy vọng nào rằng Chúa đang cầu thay cho chúng ta nơi đền thánh trên thiên đàng?**

## ĐỨC CHÚA GIÊ-SU ĐẲNG TRUNG BẢO CỦA CHÚNG TA

Tội lỗi mang lại sự xa cách giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nhưng sự chết của Đức Chúa Giê-su nơi Thập Tự Giá là để mang nhân loại trở về lại cùng Thiên Chúa là Cha, là Đấng dựng nên họ.

**Đọc Hê-bơ-rơ 6:19, 20. Đức Chúa Giê-su đã làm gì cho chúng ta?**

---



---



---

**Hê-bơ-rơ 9:24 nói về công việc Đức Chúa Giê-su đang làm cho chúng ta hiện thời. Ngài đang làm gì?**

---



---



---

Khi chấp nhận sự chuộc tội mà Đức Chúa Giê-su đã làm, thì tội lỗi của chúng ta được tha hết. Chúng ta có thể ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời như thể mình là những kẻ chưa hề phạm tội, vì mọi tội lỗi đã được tha. Nhưng cho dầu người ta là ai đi nữa, dầu họ đã là Cơ Đốc nhân, người ta vẫn có thể tiếp tục phạm tội. Tại sao chúng ta phạm tội? Chúng ta phạm tội vì chúng ta không tin vào lời hứa Đức Chúa Giê-su đã nói là chúng ta có thể chống cự và thắng được tội lỗi. Nhưng khi chúng ta vấp phạm, Đức Chúa Giê-su sẽ giúp chúng ta vì Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm cầu thay cho chúng ta. Trong chức vụ ấy, trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su đã chỉ vào giòng huyết báu Ngài đã đổ ra để chết thay cho loài người là minh chứng rằng chúng ta đã được chuộc rồi. Ngài không chỉ về những hành vi tốt hoặc xấu của chúng ta, vì chắc chắn chẳng có điều gì chúng ta đã làm đủ tốt để có thể tự cứu mình. Đức Chúa Giê-su nài xin Cha Ngài cứu chúng ta vì những gì chính Ngài đã làm cho chúng ta.

**Phải, chúng ta có được đời sống mới trong Đức Chúa Giê-su. Nhưng là những Cơ Đốc nhân đã sinh lại, có phải chúng ta hiểu mình cần sự nhân từ và tha tội của Đức Chúa Giê-su luôn luôn? Vậy thì tại sao hiểu rằng Đức Chúa Giê-su là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta là điều quan trọng?**

---

## NGÀY ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM SẠCH TỘI CHO DÂN NGÀI

Sách Hê-bơ-rơ nói về đền thánh của Cựu Ước, là đền thánh mà dân Y-sơ-ra-ên đã đến để thờ lạy Đức Chúa Trời trong sa mạc trước khi có đền thờ mà vua Sô-lô-môn đã xây cho Đức Chúa Trời. Sách Hê-bơ-rơ dạy chúng ta rằng đền thánh trong sa mạc là cùng một mô hình của đền thờ nơi thiên quốc. Mỗi đền thờ đều có hai phần. Một phần bên ngoài của đền thờ người Do Thái là có một nơi để giết con sinh tế. Sự chết (hay đổ huyết) này là ý chỉ về sự chết hy sinh của Con Trời nơi cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại. Máu của các vật tế lễ làm dơ nơi thánh của đền thờ, nên đền thờ cần phải được tẩy sạch.

Trong đền thánh theo nghi lễ của người Do Thái, chia ra làm hai phần, Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Các thầy tế lễ thường chỉ giúp việc dâng con sinh tế ở Nơi Thánh. Chỉ có Thầy Tế Lễ Thượng phẩm mới được vào trong nơi Chí Thánh để cầu thay cho dân sự được cứu trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su đã làm việc trong cả hai nơi của đền thánh. Tại thế gian, Ngài đã làm con sinh tế chết thay cho tội lỗi của mọi tội nhân khi Ngài bị treo trên thánh giá. Chúa đã về trời, và tại thiên đàng, Ngài đang làm phận sự của Thầy Tế lễ Thượng phẩm để cầu thay trong Nơi Chí Thánh của đền thánh trên thiên đàng.

Nghi lễ thời Cựu ước, hằng năm trong ngày Đại lễ Chuộc tội, Thầy Tế lễ Thượng phẩm vào trong Nơi Chí thánh dâng cầu thay cho toàn dân sự trên đất được tẩy sạch mọi tội lỗi (đọc Lê-vi Ký 16:12-14).

**Đọc Hê-bơ-rơ 9:20-23. Cho biết tất cả các vật phải được làm sạch bởi huyết chuộc tội? Vì sao điều này phải được làm để cho thấy phận sự Đức Chúa Giê-su đang làm trong chức vụ một Tế lễ Thượng phẩm trong ngày Đại lễ Chuộc tội?**

---



---



---

Nhiều nhà nghiên cứu Kinh Thánh ngạc nhiên với tư tưởng rằng đền thánh trên trời cũng cần phải được làm cho thanh sạch. Hê-bơ-rơ 9:23 cho chúng ta thấy là việc làm của Thầy Tế lễ Thượng phẩm dưới đất là hình bóng của công việc Đức Chúa Giê-su đang làm để làm thanh sạch đền thánh và để cho dân Ngài được thánh khiết. Nghiên cứu sách Đa-ni-ên chúng ta đã học được rằng Đức Chúa Giê-su bắt đầu việc làm thanh sạch đền thánh từ năm 1844. Chúng ta đang sống trong thời kỳ ấy.

## NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

“Các sự hiện thấy của Đa-ni-ên cho chúng ta thấy sự cuối cùng của nhân loại nổi lên vào Ngày Đại lễ Chuộc tội làm cho thanh sạch đền thờ. Ngày đó là ngày khi Đức Chúa Giê-su làm thanh sạch mọi con dân của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm điều ấy ngay trước khi Ngài tái lâm. Đa-ni-ên cũng được cho sự khải thị để biết thời giờ mà Đức Chúa Giê-su vào nơi chí thánh trên trời qua những điều xảy trong lịch sử loài người. Tại thiên đàng, Đức Chúa Giê-su cũng làm công việc của một quan tòa, Ngài sẽ tỏ cho mọi ai trên thiên đàng cũng như tại trần thế rằng con dân của Đức Chúa Trời là không có tội. Ngài sẽ phóng thích mọi con dân của Đức Chúa Trời ra khỏi tội, và xác định rằng mọi lời Sa-tan nói là những lời dối trá.” – theo sách *Handbook of Seventh-day Adventist Theology – Nghiên cứu về Thiên Chúa* (in tại Hagerstown, Md.) phỏng trích trang 394.

Sau khi Đức Chúa Giê-su chết, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước mới với mọi ai chấp nhận rằng Đức Chúa Giê-su đã chết cho tội lỗi mình và từ chối không phạm tội nữa. Trong giao ước mới, các tội lỗi của quá khứ, bởi đức tin, đã được Đức Chúa Giê-su trả giá cả rồi. Và rồi Ngài mang các tội lỗi ấy vào đền thánh trên trời. Cũng như tội lỗi đã làm nhơ bẩn đền thánh trên đất (mỗi khi một con sinh tế bị giết thể), tội lỗi nơi chân thánh giá đã làm đền thánh trên trời nhơ bẩn. Các Thầy Tế lễ Thượng phẩm dưới đất phải tẩy sạch đền thánh trong Ngày Đại lễ Chuộc tội. Đền thánh trên trời cũng cần phải được Đức Chúa Giê-su là Thầy Tế lễ Thượng phẩm tẩy sạch các tội lỗi đã viết trong sách của Ngài. Nhưng trước khi Đức Chúa Giê-su có thể xóa bỏ các tội lỗi ấy, Ngài phải xem xét ai đã tin Ngài và thời không phạm tội nữa. Đó là những kẻ duy nhất sẽ nhận được phần thưởng của huyết báu của Ngài đặng hưởng sự sống đời đời.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Thiên Ác Đấu Tranh – The Great Controversy* trang 421, 422.

## ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Hai điều cần yếu nào mà bà Ellen G. White đã nói đến mọi ai phải có nếu họ muốn được hưởng phần thưởng của huyết báu chuộc tội của Đức Chúa Giê-su để cất đi tội lỗi của họ? Vì sao chúng ta phải am hiểu lẽ thật này?
2. Đọc Lê-vi Ký 16:15, 16. Trong thời kỳ ấy, huyết có nghĩa gì? Huyết có nghĩa gì với chúng ta ngày nay?